

Người dân có thể sống khỏe mạnh hơn nhờ các hình thức chăm sóc y tế
kịp thời, vui vẻ hơn với các hình thức giải trí đa dạng và an toàn hơn.

Người soạn bài

Đại diện UBND xã



[Handwritten signature in blue ink]

CHỦ TỊCH UBND
Vũ Hùng Quan

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

VỀ CHÍNH PHỦ SỐ, KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ

(Nguồn: Cẩm nang Chuyên đời số - Bộ thông tin truyền thông)

CHUYÊN ĐỜI SỐ ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO NGƯỜI DÂN ?

1. Chính phủ số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Chính phủ số nhờ dữ liệu số và công nghệ số thấu hiểu người dân hơn, vì vậy,

cung cấp dịch vụ số tốt hơn, chăm sóc người dân tốt hơn.

Một đứa trẻ khi sinh ra được cấp một mã định danh duy nhất, đến kỳ thi gia

định nhân được thông báo đi tiêm phòng từ chính quyền, đến tuổi đi học thì

chính quyền dựa trên số liệu dân cư để quyết định phân bổ cơ sở vật chất của

các cơ sở giáo dục, tranh nơi bị thiếu, nơi lại thừa, đến tuổi trưởng thành thì tự

động nhân được căn cước công dân. Khi dịch bệnh bùng phát thì kịp thời nhân

được cảnh báo, chăm sóc y tế.

An ninh và trật tự an toàn xã hội

Khoảng 17h00 ngày 21/8/2020, một bé trai hơn 2 tuổi ở Bắc Ninh khi đi

chơi công viên cùng gia đình đã bị kẻ gian lợi dụng sơ hở để bắt cóc.

Bảng công nghệ số là camera giám sát thông minh và phân tích dữ liệu, cơ

quan chức năng nhận công khai vùng, xác định và truy vết đối tượng.

Ngày 22/8/2020, chưa đầy 24h sau, cơ quan chức năng đã nhận công đơn

theo dõi tung đến Tuyên Quang, bắt gọn và trả cháu bé về lại gia đình. Nhờ

công nghệ số, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn còn

giúp bao vệ người dân tốt hơn.

2. Kinh tế số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Kinh tế số cho phép mọi người dân có thể tiếp cận toàn bộ thị trường một

cách nhanh chóng theo cách chưa từng có. Nếu như trước đây, người dân mang

hàng ra chợ bán thì chỉ tiếp cận được vài chục đến vài trăm người trong khu vực

địa lý hạn chế của mình. Còn hiện nay, với thương mại điện tử, người dân có thể

bán hàng cho hàng triệu người, trên toàn thế giới.

Mọi người dân với một chiếc điện thoại thông minh, một hộ gia đình một

đường cấp quang là có thể trở thành một doanh nghiệp, là có thể tiếp cận cả thế

giới.

Người dân lên sàn giao dịch

Trước đây, ngư dân bán thường mang số cá họ đánh bắt được hàng ngày ra

chợ bán và ngồi nhìn chừng hư thối khi không có người mua, giờ đây, họ có thể

giữ cá ở dưới sông và đợi sông và đợi khách đặt. Khi nhận được đơn hàng, cá

được lấy ra khỏi nước và chuẩn bị chuyển cho khách hàng. Hệ thống bán buôn chính,

chuyên phát sẽ giao hàng tới tận tay người mua. Không cần phải mua một chiếc

tu đông lạnh, không còn rui ro bán cá non với giá thấp có thể gây ngộ độc cho

khách hàng và sẽ giảm cả tình trạng đánh bắt cá qua mức cần thiết.

3. Xã hội số đem lại lợi ích gì cho người dân?

Chuyên đời số có thể giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội

biên dạng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, mang lại một loạt những tiện bộ

lớn về chất lượng cuộc sống.



doanh số như dịch vụ đất phương tiện giao thông, dịch vụ đất hàng nhà hàng, khách sạn.



Duyệt của UBND xã

Người soạn bài

+ Dương Tang là một nhà lãnh đạo chuyên đổi số xuất sắc: Ông xác lập tầm nhìn đúng, có niềm tin tuyệt đối và luôn kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Ông có quan hệ tốt với nhiều lực lượng và luôn được giúp đỡ khi gặp khó khăn.

+ Tôn ngộ Không là một chuyên gia công nghệ số xuất sắc với 72 phép thần thông biến hóa.

+ Sa Tang là thành viên tuân thủ mãn cam.

+ Tru Bất Giới là thành viên luôn tìm cách đổi phỏ, muốn kết thúc chuyên đi để quay lại Cao Lao Trang với vợ.

4. Nên chuyên đổi số khi nào

Chuyên đổi số là qua trình khách quan, muốn hay không thì chuyên đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi. Mọi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, có thể chuyên đổi số ngay lập tức bằng cách chuyên đổi về tu duy, nhân thức, sau đó dần chuyên đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

5. Chuyên đổi số như thế nào

Chuyên đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường nào là hình mẫu chung cho tất cả và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình. Cụ thể:

a. Chính quyền số

Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn.

b. Xã hội số

- Công dân số: là công dân có thiết bị di động hình thành thói quen về giao tiếp trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến, học trực tuyến...

c. Kinh tế số

Kinh tế số là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyên dịch vụ lập rap, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo ra sản phẩm "Make in Việt Nam"

Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bán hàng hóa dựa trên các nền tảng công nghệ số mà ta vẫn gọi là thương mại điện tử, ngành bán dịch vụ dựa trên các nền tảng số mà ta vẫn gọi là kinh

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYÊN ĐỔI SỐ

1. Chuyên đổi số là gì ?

* Chuyên đổi số là: quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Ví dụ 1: - Phương thức truyền thông là công ty xuất bản và bán sách ra ngoài thị trường

Nếu Ứng dụng công nghệ thông tin: Công ty số hóa tài liệu và xuất bản đĩa CD, bán ra ngoài thị trường.

Còn Chuyên đổi số: Công ty dùng xuất bản sách, dùng in đĩa CD, thay đổi mô hình kinh doanh bán sản phẩm thành mô hình kinh doanh bán dịch vụ

truy cập trực tuyến đến kho nội dung của mình.

Ví dụ 2: Phương thức truyền thông là Di chợ mua hàng hóa và trả tiền mặt

Nếu ứng dụng công nghệ thông tin là di chợ mua hàng hóa và chuyển tiền

tra qua tài khoản.

Còn chuyên đổi số là đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến, giao hàng tại nhà.

Ví dụ 3: Phương thức truyền thông là Cán bộ xử lý công việc trên giấy tờ

và trao đổi trực tiếp.

Nếu ứng dụng công nghệ thông tin là Cán bộ sử dụng máy tính soạn thảo văn bản, in, trình ký và trao đổi trực tiếp.

Còn chuyên đổi số là Sử dụng công nghệ để soạn thảo trực tuyến, chỉnh sửa trực tuyến, ký trực tuyến, trao đổi trực tuyến trên môi trường sử dụng các công nghệ số.

* Sự khác nhau giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyên đổi số

- Ứng dụng công nghệ thông tin là tối ưu hóa quy trình đã có, theo mô hình hoạt động đã có, để cung cấp dịch vụ đã có.

Chuyên đổi số là thay đổi quy trình mới, thay đổi mô hình hoạt động mới, để cung cấp dịch vụ mới hoặc cung cấp dịch vụ đã có theo cách mới.

2. Tại sao phải chuyên đổi số

Chuyên đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị ngoại các giá trị truyền thống vốn có.

Vi dụ: Đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến có thể đặt hàng không giới hạn về vị trí địa lý; giảm thiểu được chi phí và thời gian đi lại...

Chuyên đổi số là tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Vi dụ: từ năm 2000 đến nay, 52% trong số các doanh nghiệp Fortune đã bị mua lại, sáp nhập hoặc phá sản. Ước tính 40% các doanh nghiệp tồn tại ngày

hôm nay sẽ đóng cửa trong 10 năm tới. Chính là do chậm hắt bại trong việc chuyên đổi số. Ai sẽ làm cuộc tiền hòa thành công từ môi trường thực sang môi trường số người ấy sẽ tồn tại, do đó, là chuyên đổi số hay là chết.

3. Chuyên đổi số là việc của ai

Chuyên đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, là cuộc cách mạng của toàn dân.

Vi dụ: Nếu coi quá trình đi Tây Trục thỉnh kinh là một quá trình chuyên đổi số thì: